



Datanews9

ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,607 ปีที่ 17

วันที่ 8 เมษายน 2568

ราคา 10 บาท

www.datanews9.com

สาตงบหมำ “สงกรานต์ 2568” เอกชนป้กหมุด จัดใหญ่ ดึงหมักห้องเทียวไทย-ต้งชาด

THE DAWN
UNITED BY HERITAGE

เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นบ้กอีเว้นต์ที่ดิงนักห้องเทียว
ทั้งชวไทยและต้งประเทศสร้งเม้ดเงินได้มหาศาล
หล้งรฐบาลประกศผลักด้นเทศกาลแห่งควมสุขน้
สู่ Soft Power ระดับโลก และล่ำสุด “สงกรานต์ไทย”
ได้รับกรขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดก
วัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาดิจาก
UNESCO ย้งเป็นการตอกย่ำควมส่ำคัญและ
ดิงดูดนักห้องเทียวจากท่วโลกให้มาส่มผัส
เสน่ห์ของประเพณีไทยโดยการห้องเทียว
แห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ้ว่าจะมี
นักห้องเทียวต้งชาดิเดินทาง **อ่านต่อหน้า 2**



SRAM
SONGKRAN
MUSIC FESTIVAL
TWO THOUSAND TWENTY FIVE

ภาพจาก : www.ticketmelon.com

ภาพจาก : www.dailynews.co.th

**ออมร้อย
ซร้อยล้าน**
กับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (ใบลาภ-ดีใจ)

ลุ้นเงินรางวัลพิเศษ (สุท้งง)
100 ล้านบงก*

ลุ้น 30 ล้านบงก* รางวัล: 1 ล้านบงก จำนวนรทบ 30 รางวัล ในวันที่ 16 พ.ค. 68	ลุ้น 70 ล้านบงก* จำนวน 1 รางวัล ในวันที่ 16 ก.ค. 68	รางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบงก ฝากครบ 1 ปี รับดอกเบีย 0.20 บงกต่อหน่วย
--	--	--

ออมสิน



ภาพจาก : bangkokbiznews.com

สลากออมสินพิเศษ ลุ้นรางวัลใหญ่ 100 ล้าน บ. 2 กขค. สอบปมฮั่วประมุข-ดิมพ์ราคาต่ำกว่าทุน บ. 2

**รับลงประกศโฆษณาทงหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8**



สาตงบนำ “สงกรานต์ 2568” เอกชนปกครองจัดใหญ่ ดึงนักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ

เทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นบิกกีเว้นต์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศสร้างเม็ดเงินได้มหาศาล หลังรัฐบาลประกาศผลักดันเทศกาลแห่งความสุขนี้สู่ Soft Power ระดับโลก และล่าสุด “สงกรานต์ไทย” ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจาก UNESCO ยิ่งเป็นการตอกย้ำความสำคัญและดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาสัมผัสเสน่ห์ของประเพณีไทย

โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศในช่วงสงกรานต์ปีนี้ถึง 2 ล้านคน ถือเป็นโอกาสทองในการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ โดยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2567 ที่ผ่านมา ในช่วงวันที่ 11-15 เมษายน 2567 มีเม็ดเงินสะพัดกว่า 1.5 หมื่นล้านบาท และในปีนี้ ระหว่างวันที่ 12 - 16 เมษายน 2568 (รวม 5 วัน) คาดว่าจะสร้างรายได้ท่องเที่ยวราว 2.6 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวไทย 4.76 แสนคน เพิ่มขึ้น 3% สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 7,324 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.5%

นายรชต ธีรนยาวิมล ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัท วัน เอเชีย เวนเจอร์ส จำกัด ผู้จัดงาน SIAM Songkran Music Festival 2025 กล่าวว่าปีนี้มุ่งงบกว่า 250 ล้านบาท ขยายพื้นที่จัดงานเป็น 23 ไร่ และตั้งเป้ารองรับผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้น โดยมีเป้าหมายให้ SIAM Songkran Music Festival เป็นเทศกาลดนตรีในใจนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นเป็น 1 แสนคน จากปีก่อนที่มีกว่า 7 หมื่นคน และทำรายได้กว่า 300 ล้านบาท สะท้อนถึงความนิยมที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง คาดเม็ดเงินสะพัดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 1,000 ล้านบาท ตลอดช่วงสงกรานต์

“สงกรานต์เฟสดีวัลในปีนี้อาจจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทย 55% และอีก 45% เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้ง มาเลเซีย จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี ฯลฯ เป็นหลัก และคาดการณ์ผู้ร่วมงานทะลุ 2.5 หมื่นคนต่อวัน ซึ่งงานนี้จะไม่เพียงเป็นเทศกาลดนตรีเท่านั้น แต่ได้พัฒนาสู่ Lifestyle Festival ที่ผสมผสานความสนุกของคนตรี EDM ระดับโลกเข้ากับวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ปัจจัยบวกสำคัญที่จะส่งผลให้งานปีนี้นั้นมีผู้ร่วมงานมากกว่าปีก่อนนอกเหนือจากต่อ ยอดความสำเร็จและพัฒนางานให้มีสเกลที่ใหญ่ขึ้น ยังมีปัจจัยอย่างการสมรสเท่าเทียมในไทย

เรามีกลุ่มลูกค้า LGBTQ+ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในงาน โดยมองว่าเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการช่วยเพิ่มความน่าสนใจและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้กับงาน บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการสร้างคอนเทนต์และบรรยากาศที่เป็นมิตรและเปิดกว้างสำหรับกลุ่มลูกค้า LGBTQ+ ซึ่งเชื่อว่าจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์และการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว เนื่องจากกลุ่มนี้มีกำลังซื้อสูงและให้การสนับสนุนกิจกรรมที่สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง”

ด้าน “วุฒิชัย-วุฒิชัย มิวสิคเอนเตอร์เทนเมนต์” ผู้ก่อตั้งเทศกาลดนตรี S2O Songkran Music Festival กล่าวว่า งาน “Pepsi presents S2O Songkran Music Festival” ในปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจนำรายได้เข้าประเทศกว่า 1,400 ล้านบาท และพร้อมเป็นกระบอกเสียงในการส่งเสริมซอฟต์แวร์ของไทยให้ดังกระหึ่มไปทั่วโลก S2O ไม่ใช่เทศกาลดนตรีธรรมดา แต่เป็นการผสมผสานวัฒนธรรมประเพณีไทยเข้ากับเทศกาลดนตรีระดับโลก ให้ทุกคนได้สัมผัสเสน่ห์สงกรานต์ในรูปแบบที่ล้ำสมัยสุด ๆ (ที่มา : www.thansettakij.com)

สลากออมสินพิเศษ ลูกรางวัลใหญ่ 100 ล้าน

เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน วันที่ 1 เมษายน 2568 ธนาคารออมสิน ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออมให้ประชาชนครั้งใหญ่ ประเดิมด้วยแคมเปญแห่งปี “ออมร้อย ชิงร้อยล้าน” กับสลากออมสินพิเศษ 1 ปี เงื่อนไขการซื้อ ขายทั้งแบบใบสลากและสลากดิจิทัลลุ้นรับรางวัลพิเศษมูลค่ารวม 100 ล้านบาท แยกเป็นผู้ถูกรางวัลพิเศษ มูลค่า 70 ล้านบาท งวดวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 เพียง 1 รางวัลเท่านั้น และรางวัลพิเศษ มูลค่า 1 ล้านบาท งวดวันที่ 16 พฤษภาคม 2568 จำนวน 30 รางวัล สลากราคาหน่วยละ 100 บาทขึ้นไป ซื้อได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 15 กรกฎาคม 2568 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและแอปพลิเคชัน MyMo เมื่อฝากสลากครบกำหนด 1 ปี จะได้รับดอกเบี้ย 0.20 บาทต่อหน่วย มีสิทธิลุ้นถูกรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมายทุกเดือน ดอกเบี้ยและเงินรางวัลสำหรับบุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียภาษี

นายวิทย์ รัตนกร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กล่าวว่า ธนาคารยังจัดเตรียม “เงินขวัญถุง” มอบให้เด็กที่เกิดในวันคล้ายวันสถาปนาธนาคาร วันที่ 1 เมษายน 2568 จำนวน 500 บาทต่อราย เพื่อเป็นเงินออมตั้งต้นและช่วยปลูกฝังวินัยการออมตั้งแต่แรกเกิด โดยบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีสัญชาติไทย สามารถนำสูติบัตรฉบับจริงของเด็ก พร้อมบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา มาแสดงตนได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2568

นอกจากนี้ เพื่อสร้างนิสัยการออมให้แก่เยาวชน ธนาคารยังได้ออกผลิตภัณฑ์เงินฝาก Smart Junior เพื่อเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 7 - 23 ปี โดยเป็นเงินฝากที่ให้ดอกเบี้ยพิเศษเมื่อฝากเงินอย่างสม่ำเสมอและมียอดเงินฝากคงเหลือเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.50% ต่อปี และสูงสุด 2.10% ต่อปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระยะเวลาฝากรวม 30 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 บาท สูงสุด 100,000 บาท ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center โทร. 1115 (ที่มา : www.dailynews.co.th)

กขค. สอบปหิวประมูล-คัมพราคาต่ำกว่าทุน

นายธีรวัฒน์ ทิพย์รัตน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า (กขค.) เปิดเผยว่า ในการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาสินค้าและธุรกิจต่างประเทศที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ได้พิจารณารายงานผลการตรวจสอบ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์ 10 (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ซิน เคอ หยวน สติล จำกัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสร้างอาคาร สตง. ที่ถล่มลงมา โดยพบว่า มีนิติบุคคลจดทะเบียนสถานที่ตั้งเดียวกัน 8 ราย และผู้ถือหุ้นยังเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลอื่นอีก ซึ่งเบื้องต้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 8 หน่วยงานได้เดินทางพิจารณาใช้ข้อมูลกฎหมายตามอำนาจหน้าที่แล้ว

ด้านนายวิษณุ วงศ์สินศิริกุล เลขาธิการ กขค. กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 เม.ย. กขค. ได้ออกหนังสือให้ทั้งสองบริษัทเข้ามาให้ข้อเท็จจริง เนื่องจากพบว่ากรณีนี้มีความเชื่อมโยงกับนิติบุคคลหลายรายที่มีการจดทะเบียนสถานที่ตั้งเดียวกัน และมีรายชื่อกรรมการและผู้ถือหุ้นเชื่อมโยงกันหลายนิติบุคคล รวมทั้งการดำเนินกิจการร่วมค้ำกับนิติบุคคลอื่นอีกหลายรายเพื่อรับงานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐอีก 26 โครงการ ทั้งนี้ สำนักงาน กขค. จะดำเนินการตรวจสอบในมิติการกำหนดข้อตกลงหรือเงื่อนไขในลักษณะสมรู้กัน เพื่อให้ฝ่ายหนึ่งได้รับการประมูลหรือประกวดราคาสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อมิให้ฝ่ายหนึ่งเข้าแข่งขันราคา (ฮั้วประมูล) รวมทั้งมิติด้านราคาสินค้าของเหล็กจีนที่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของเหล็กไทย อันอาจเข้าข่ายการกำหนดหรือรักษาระดับราคาซื้อหรือราคาขายสินค้าหรือค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งการตั้งราคาสินค้าที่ต่ำกว่าต้นทุน เพื่อทำลายการแข่งขัน หรือการกำหนดราคาขายสินค้าหรือบริการที่เป็นวัตถุประสงค์ให้ผู้ประกอบการธุรกิจ ซึ่งเป็นทั้งลูกค้าของตนและเป็นคู่แข่งในตลาดสินค้าหรือบริการต้นน้ำหรือปลายน้ำในราคาที่สูงอย่างไม่เป็นธรรม (ที่มา : www.dailynews.co.th)



บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 118/ อาคารบีไอ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2764-9000 โทรสาร 0-2764-9443
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537000424

ที่ True Visions/BOD/B004-2025

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

มีต้น ท่านผู้ถือหุ้น

- 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- 2. รายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ หรืองานแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- 3. ประมวลข้อของกรรมการที่คัดลอกจากคำนำหน้างานวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเจ้าดำรงตำแหน่งใหม่
- 4. หนังสือมอบอำนาจ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูมชั้น 2 โขน 3 ชั้น 21 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนวิจิตร นิมิต กรุงเทพมหานคร แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ความเห็นของกรรมการ : พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในวาระปี 2567 และรับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานดังกล่าว
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ความเห็นของกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังกล่าว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการซื้อตราสารทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ความเห็นของกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติไปบริษัทฯ จัดสรรค่าปันผลประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรอง

ตามกฎหมายได้รับเงินจำนวน 10% ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แล้ว และคงจ่ายปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม

- วาระที่ 5 พิจารณากรรมการที่ต่อลงคะแนนวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ความเห็นของกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบกรรมการที่ต่อลงคะแนนวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งวาระในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่กรรมการของบริษัทฯ คัดไปใช้วาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่
1. นางพัชณีย์ รัตติกุล
2. นายฉัตรชัย ใจเที่ยง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติตั้งคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
ความเห็นของกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ในอัตราท่านละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อเดือน สำหรับกรรมการท่านอื่นซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้อย่างครบถ้วนตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
ความเห็นของกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งนางสาว นันทิภา สัมวิริยะกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 นางสาวสาวิตรี อนุभवพรอน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4400 นางสาวอริยา จงศิริพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10322 ในนามบริษัท ไพร์ซวอเตอร์ธอยด์ อดิเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 80,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมา 220,000 บาท (สองแสนสองหมื่นบาท)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น ตามที่ข้อบังคับบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดไว้

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมหรือเกินเกินสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้อย่างครบถ้วนพร้อมบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกชื่อความและนามมาลงในหนังสือมอบอำนาจที่ได้แนบมา (สิ่งที่แนบมา 4.) หรือปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วนำมอบให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่จะประชุม มอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม หรือหากมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุชื่อ นางสาวพัชณีย์ รัตติกุล หรือ นายฉัตรชัย ใจเที่ยง เป็นผู้มอบอำนาจ และไปส่งที่หนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารประกอบ ไปที่ บริษัทฯ

ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) จัดเลขานุการบริษัท ชั้น 18 อาคารบีไอ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยให้ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2568

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพัชณีย์ รัตติกุล)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ว่า เพื่อปฏิบัติตามพระราชกำหนดฉบับที่ 10 แห่ง พ.ร.ก.ว่าด้วยการออก
และของชำระค่าในวาระประชุมผู้ถือหุ้น
- มีที่แจ้งข้อหากลับแล้ว ไม่สามารถชำระคืนที่การประชุมได้



บริษัท ทรู วิชั่นส์ แชนแนล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 118/1 อาคารบีไอ ถนนพระราม 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2764-9000 โทรสาร 0-2764-9443
และเฟกซ์ 0-2764-9000 โทรสาร 0-2764-9443

ที่ True Visions Cable/BOD/B004-2025
วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท ทรู วิชั่นส์ แชนแนล จำกัด (มหาชน)

ถึงท่านผู้ถือหุ้น

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ หรืองบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้อยู่อาศัย
3. ประสิทธิภาพของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
4. หนังสือมอบฉันทะ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

ห้วงคณะกรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ แชนแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจัดเลี้ยงชั้น 2 โรงแรม 3 ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และรับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานดังกล่าว
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติสิ่งมรดกฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังกล่าว

- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการเป็นขาดทุนสะสมอยู่
- วาระที่ 5** รับทราบกรรมการที่辞ออกตามวาระ และพิจารณาเลือกกรรมการแทน
ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบกรรมการที่辞ออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที่สืบตำแหน่งตามวาระ ในครั้งนี้ กรณีเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้กระทำได้
1. นางพิมพ์สิทธิ์ วิสิทธิ์
 2. นายวุฒิวัฒน์ ใจเที่ยง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการถอนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจำกัดอำนาจกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ในอัตราค่าและ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อเดือน สำหรับกรรมการท่านอื่นซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับการจำกัดอำนาจกรรมการในครั้งนี

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
ความเห็นของคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งนางสาวนันทิณี วิริยะสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 นางสาวสวาทศิริ อุนามราชธน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4400 นางสาววิภา วรวิเศษ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10322 ในนามบริษัท ไท่ฟรอสเตอร์ ทรัสต์เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีแล้วเป็นจำนวนทั้งสิ้น 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท)

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยและเป็นทางการ โอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันพุธที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมแล้วเสร็จ ตามที่ชื่อบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดไว้

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้ง นี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขึ้นทะเบียนแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม


หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกข้อความและลงนามชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมา (ซึ่งมีสำเนาหือ 4.) หรือมีเอกสารแสดงปณิธานโดยบุคคลอื่นหรือชื่อ และนามาบอกให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประ เษนฯ มอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม หรือติดต่อมอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เลขที่บัตรประชาชน หรือ

นายชายชัย ชิตนิมิต เป็นผู้มีมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ทรู วิชั่นส์ แชนแนล จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 18 อาคารบีไอ 1 ถนนพระราม 6 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400 โดยให้ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2568

ขอแสดงความนับถือ

 (นายชายชัย ชิตนิมิต) (ชื่อจริง)
 ประธานกรรมการ
 บริษัท ทรู วิชั่นส์ แชนแนล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ - บริษัทฯ ขอเชิญเข้าร่วม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานร่วมกับผู้ถือหุ้นและกรรมการให้สอดคล้องกับ
 - มีมติให้จัด หากมีมติแล้ว โปรดนำมติที่ประชุมมาประกอบการประชุม



บริษัท เทพ จำกัด
THEP COMPANY LIMITED

สำนักงานกฎหมาย เทพ
THEP LAW OFFICE

1193 อาคารเอเซีย ชั้น 11 ซอย 1106-1108 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
1193 EXIM BUILDING FLOOR 11, SUITE 1106-1108 PHAHOLYOTHIN ROAD, PHAYATHAI SUB-DISTRICT, PHAYATHAI DISTRICT, BANGKOK 10400
TEL: +66 (0) 2 2781679-86 FAX: +66 (0) 2 2712367 E-mail: thep@thep.law.com

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เทพ จำกัด


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ


ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เทพ จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ขึ้นในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท เทพ จำกัด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้


- พิจารณาเลือกตั้งประธานที่ประชุม
- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
- พิจารณารายงานการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา
- พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผล
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ เลือกตั้งกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าสำนักงาน คนใหม่
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคืนจ้างในการตรวจสอบบัญชี
- พิจารณาเรื่องนโยบายสำคัญทางการบริหารในรอบปี 2568 - 2569
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศุภกฤษณ์ จันทโว)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวีระชัย ปริชญาศัยพิณ)



บริษัท เอวีโอ แชนคอม จำกัด
AVIA SAKOM CO., LTD.

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยบริษัท เอวีโอ แชนคอม จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 19 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามจันทร์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ขอขอบคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ
นายวีระจัน ภูมิศิริสวัสดิ์
กรรมการ

บริษัท เอวีโอ แชนคอม จำกัด
19 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามจันทร์ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Tel : (062) 896 8300-46 1000 ext.61 : (062) 531 5344

Avia Sakom Co., Ltd.
19 Phaholyothin Road, Sanamchandra, Donmuang, Bangkok 10210, Thailand
Tel : (662) 896 8300-46 1000 Fax : (662) 531 5344

บริษัท เลนโซ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2568



เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 292 อาคารเลนโซ่ไฮส์ 4 ชั้น 1 ห้อง 405 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่อไปนี้

- พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสินจ้าง
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

 
บริษัท เลนโซ่ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
(นายเชษฐา วีรพร)
กรรมการ

บริษัท ออสเนล จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2568



เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ตั้งอยู่ที่ 292 อาคารเลนโซ่ไฮส์ 4 ชั้น 1 ห้อง 404 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระต่อไปนี้

- พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสินจ้าง
- พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

 
บริษัท ออสเนล จำกัด
OSNEL CO.,LTD
(นายเชษฐา วีรพร)
กรรมการ

บริษัท เฟลมมิ่ง พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
FLEMING PROPERTIES CO.,LTD.

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานประจำปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ และนำนามมอบต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนแนบท้ายหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญพรณี หอรุ่งเรือง)
กรรมการ

บริษัท อีสเทิร์น อายส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
EASTERN EYES DEVELOPMENT CO.,LTD.

วันที่ 9 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 9/196 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ และนำนามมอบต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนแนบท้ายหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญพรณี หอรุ่งเรือง)
ประธานกรรมการ

บริษัท เอ.บี.ไดมอนด์ส จำกัด
A.B. DIAMONDS CO.,LTD.

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานประจำปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ พร้อมปิดอากรแสตมป์ และนำนามมอบต่อประธานที่ประชุม หรือผู้ซึ่งประธานมอบหมายก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นจะต้องนำหลักฐานสำเนาบัตรประชาชนแนบท้ายหนังสือมอบฉันทะมาแสดงต่อบริษัทฯ เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุภัทน์ ปานโต๊ะ)
ประธานกรรมการ



บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
109 ซอยวัดบางพลีใหญ่ใน ถนนบางนา-ตราด หมู่ที่ 12
ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ 0-2316-9419-21 โทรสาร 0-2752-0547

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 109 หมู่ 12 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางพลีใหญ่ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

นายสุชาติ สุขรุ่งศรี
กรรมการผู้จัดการ

Tradition Brokers (Thailand) Limited

12th Floor, CTI Tower, 191/79 New Ratchadapisek Road
Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok Thailand

8 April 2025

Subject: Notice of Ordinary Shareholders Meeting No. 1/2025
To: Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the shareholders are invited to attend the Ordinary Shareholders Meeting No.1/2025. The meeting will be convened on 16 April 2025 at 10.00 am., at 12th Floor, CTI Tower, 191/79 New Ratchadapisek Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok Thailand.

Agenda

1. Consideration of the report of the Board of Directors;
2. Consideration of the appointment of directors to replace those retiring by rotation;
3. Approval of the company's financial statements for the fiscal period ended 31 December 2024;
4. Consideration of the appointment of auditor and determination of his remuneration; and
5. Other business (if any).

You are invited to attend the meeting on the stated date and at the above-mentioned time and place. Should you be unable to attend the meeting, you may appoint a proxy to attend the meeting in accordance with the company's Articles of Association.

Yours truly

Mr. James Alasdair Ient

Director

Tradition Siam (Brokers) Limited

12th Floor, CTI Tower, 191/79 New Ratchadapisek Road
Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok Thailand

8 April 2025

Subject: Notice of Ordinary Shareholders Meeting No. 1/2025
To: Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the shareholders are invited to attend the Ordinary Shareholders Meeting No.1/2025. The meeting will be convened on 16 April 2025 at 11.00 am., at 12th Floor, CTI Tower, 191/79 New Ratchadapisek Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok Thailand.

Agenda

1. Consideration of the report of the Board of Directors;
2. Consideration of the appointment of directors to replace those retiring by rotation;
3. Approval of the company's financial statements for the fiscal period ended 31 December 2024;
4. Consideration of the appointment of auditor and determination of his remuneration; and
5. Other business (if any).

You are invited to attend the meeting on the stated date and at the above-mentioned time and place. Should you be unable to attend the meeting, you may appoint a proxy to attend the meeting in accordance with the company's Articles of Association.

Yours truly

Mr. James Alasdair Ient

Director

Tradition Holdings (Thailand) Limited

12th Floor, CTI Tower, 191/79 New Ratchadapisek Road
Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok, Thailand

8 April 2025

Subject: Notice of Ordinary Shareholders Meeting No. 1/2025
To: Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the shareholders are invited to attend the Ordinary Shareholders Meeting No.1/2025. The meeting will be convened on 16 April 2025 at 9.00 am., at 12th Floor, CTI Tower, 191/79 New Ratchadapisek Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok Thailand.

Agenda

1. Consideration of the report of the Board of Directors;
2. Consideration of the appointment of directors to replace those retiring by rotation;
3. Approval of the company's financial statements for the fiscal period ended 31 December 2024;
4. Consideration of the appointment of auditor and determination of his remuneration; and
5. Other business (if any).

You are invited to attend the meeting on the stated date and at the above-mentioned time and place. Should you be unable to attend the meeting, you may appoint a proxy to attend the meeting in accordance with the company's Articles of Association.

Yours truly

Mr. James Alasdair Ient

Director

Tradition Fixed Income Securities Co., Ltd.

12th Floor, CTI Tower, 191/79 New Ratchadapisek Road
Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok Thailand

8 April 2025

Subject: Notice of Ordinary Shareholders Meeting No. 1/2025
To: Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the shareholders are invited to attend the Ordinary Shareholders Meeting No.1/2025. The meeting will be convened on 16 April 2025 at 1.00 pm., at 12th Floor, CTI Tower, 191/79 New Ratchadapisek Road, Khwaeng Klongtoey, Khet Klongtoey, Bangkok Thailand.

Agenda

1. Consideration of the report of the Board of Directors;
2. Consideration of the appointment of directors to replace those retiring by rotation;
3. Approval of the company's financial statements for the fiscal period ended 31 December 2024;
4. Consideration of the appointment of auditor and determination of his remuneration; and
5. Other business (if any).

You are invited to attend the meeting on the stated date and at the above-mentioned time and place. Should you be unable to attend the meeting, you may appoint a proxy to attend the meeting in accordance with the company's Articles of Association.

Yours truly

Mr. James Alasdair Ient

Director

บริษัท อาร์ บี พาร์ค จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 31/230 หมู่ที่ 4 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากจะมอบให้ผู้อื่นไปประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังกรรมการบริษัทก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ บรรจงศักดิ์ ธนาคำรังศักดิ์ กรรมการ
(นายบรรจงศักดิ์ ธนาคำรังศักดิ์)

บริษัท เค 8 โสม จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 99 หมู่ที่ 20 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากจะมอบให้ผู้อื่นไปประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังกรรมการบริษัทก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ บรรจงศักดิ์ ธนาคำรังศักดิ์ กรรมการ
(นายบรรจงศักดิ์ ธนาคำรังศักดิ์)

บริษัท เอ เค เอส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 2/281 หมู่ที่ 6 ถนนคลังช้าง-สุพรรณบุรี ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากจะมอบให้ผู้อื่นไปประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังกรรมการบริษัทก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ กัษร สุทธิสินทอง กรรมการ
(นายกัษร สุทธิสินทอง)

บริษัท เอ็มเออร์ สาสโก้ เทรคแอนด์ทราเวล จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 95/5 ซอยเลื่อนอรพท แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากจะมอบให้ผู้อื่นไปประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังกรรมการบริษัทก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ มนเทพ พรประภา กรรมการ
(นายมนเทพ พรประภา)

บริษัท เลค ปาร์ค ซูด แอนด์ เบฟเวอเรจ จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 13/2 หมู่ที่ 15 แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้:-

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568
5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังกรรมการบริษัทก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ณัฐกานต์ มุคตามระ กรรมการ
(นางณัฐกานต์ มุคตามระ)



บริษัท เอสเอ็ม วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเอ็ม วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 15/3 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นหากท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือเข้าประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ดวงทิพา มุกประดับ รติมา มุกประดับ
(นางสาวดวงทิพา มุกประดับ) (นางสาวรติมา มุกประดับ)
กรรมการ กรรมการ

บริษัท เอสเอ็ม วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่ 15/3 ซอยอาคารพิบูลวัฒนา ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็น เอส สปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 27/9 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหก อ้อมกอกคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือเข้าประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

สุรศักดิ์ มุกประดับ
(นายสุรศักดิ์ มุกประดับ)
กรรมการ



บริษัท เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 176/176 ซอยประชาอุทิศ 17 แขวงคลองมอญ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือเข้าประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

สมหวัง ยานรักษา
(นายสมหวัง ยานรักษา)
กรรมการ

บริษัท เน็ทเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 176/176 ซอยประชาอุทิศ 17 แขวงคลองมอญ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร



บริษัท ตัวจริง ทีวีเอ็น จำกัด

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ตัวจริง ทีวีเอ็น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 218/8 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นพวิศน์ แสงสว่าง
(นางสาวนพวิศน์ แสงสว่าง)
กรรมการ

บริษัท ตัวจริง ทีวีเอ็น เลขที่ 218/8 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0-2357-1114



บริษัท สตรอง ครีเอชัน จำกัด

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สตรอง ครีเอชัน จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 218/8 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
คุณสุรศักดิ์ มุกประดับ คุณฉลิต ศีวีวรรณโต
(นายสุรศักดิ์ มุกประดับ) (นางสาวฉลิต ศีวีวรรณโต)
กรรมการ

บริษัท สตรอง ครีเอชัน จำกัด เลขที่ 218/8 ถนนสุขุมวิท แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร 0-2357-1114



บริษัท เอ็ม มาร์เก็ต แอนด์ การ์ด็น จำกัด

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม มาร์เก็ต แอนด์ การ์ด็น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 17 ซอยกิ่งจันทน์อุทิศ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
รติมา มุกประดับ
(นางสาวรติมา มุกประดับ)
กรรมการ

บริษัท เอ็ม มาร์เก็ต แอนด์ การ์ด็น จำกัด เลขที่ 17 ซอยกิ่งจันทน์อุทิศ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400



SSR HOLDING CO., LTD.

บริษัท เอสเอสอาร์ โฮลดิ้ง จำกัด

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอสเอสอาร์ โฮลดิ้ง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 17 ซอยกิ่งจันทน์อุทิศ แขวง พญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
สุรศักดิ์ มุกประดับ
(นายสุรศักดิ์ มุกประดับ)
กรรมการ

บริษัท เอสเอสอาร์ โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ 17 ซอยกิ่งจันทน์อุทิศ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-3571111 Fax.02-2795459



บริษัท เวิร์ค 56 จำกัด เลขที่ 17 ชั้น 2 ซอยกิ่งจันทน์อนุจักร ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-357-1111-5 แฟกซ์ 02-279-5459

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์ค 56 จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 17 ชั้น 2 ซอยกิ่งจันทน์อนุจักร ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
สมหวัง อานรักษา
(นายสมหวัง อานรักษา)
กรรมการ



บริษัท ราติมา จำกัด

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ราติมา จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 17 ชั้น 4 ซ.กิ่งจันทน์อนุจักร ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ดวงทิวา มุกประดับ
(นางสาวดวงทิวา มุกประดับ)
กรรมการ

บริษัท ราติมา จำกัด เลขที่ 17 ชั้น 4 ซอยกิ่งจันทน์อนุจักร ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม. โทร 02-357-1111 แฟกซ์ 02-279-5459



บริษัท เฟิสท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เฟิสท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 17 ชั้น 4 ซอยกิ่งจันทน์อนุจักร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ลลิต ศีวรรณ โด
(นางสาวลลิต ศีวรรณ โด)
กรรมการ

บริษัท เฟิสท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด เลขที่ 17 ชั้น 4 ซอยกิ่งจันทน์อนุจักร ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2357-1111-5 แฟกซ์ 0-2270-0913



บริษัท เอ็นเอส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

17 ซอยกิ่งจันทน์อนุจักร ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ 0-2357-1111 (Auto) 0-2619-7900 แฟกซ์ 0-2279-5459

วันที่ 8 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็นเอส มีเดีย กรุ๊ป จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 17 ซอยกิ่งจันทน์อนุจักร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
สุรศักดิ์ มุกประดับ
(นายสุรศักดิ์ มุกประดับ)
กรรมการ



บริษัท แสงอุดมชัย จำกัด
SEANG UDOM CHAI CO., LTD.

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แสงอุดมชัย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท แสงอุดมชัย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 74 ซอยสนามนิคม 1 ซอย 42 แยก 11-2 ถนนสนามนิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายอุดม เอื้อวัฒนาการณ์)
กรรมการผู้จัดการ

74 ซอยสนามนิคม 1 ซอย 42 แยก 11-2 ถนนสนามนิคม 1 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel: (662) 214-4706 Fax: (662) 214-4028 E-Mail: info@sangudom.co.th



บริษัท แสงอุดม ออโต้เทรด จำกัด
SANGUDOM AUTOTRADE CO.,LTD.

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แสงอุดม ออโต้เทรด จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท แสงอุดม ออโต้เทรด จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 55 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรสิทธิ์ เอื้อวัฒนาการณ์)
กรรมการผู้จัดการ

55 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel: (662) 935-8100 Fax: (662) 935-7459 E-Mail: info@sangudom.co.th



บริษัท พีเอ็นบี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
49 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
โทร 02-538 5562 แฟกซ์ 02-931 7459

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีเอ็นบี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท พีเอ็นบี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00-12.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 49 ถนนลาดพร้าววังหิน แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอมรา ทักเพ็ชร)
กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 2 เมษายน 2568


เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บีเอ็นเอวิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท บีเอ็นเอวิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 50/1 หมู่บ้านเดอะเซ็น ถนนเสม็ดแดง ต.ทับมา อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายเชี่ยวชาญ อัครบรรกุล)
กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามคลีนเทค จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท สยามคลีนเทค จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 19/37 ชั้น 3 อาคารสุขุมวิทสวีท ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนิตา ประภาศรีอนันต์)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บางกอก โอคลาส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท บางกอก โอคลาส จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 19/37 ชั้น 3 อาคารสุขุมวิทสวีท ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



BANGKOK HI-CLASS CO., LTD.

(นางสาวนิตา ประภาศรีอนันต์)

กรรมการผู้จัดการ



CCL LABEL (THAI) LIMITED
69/2 MOOS, BANGSAMARK,
BANGPAKONG, CHACHOENSAO 24130
THAILAND
TEL : +66 38 571381
FAX : +66 38 571384

Invitation to attend the Annual Ordinary General Meeting of the Shareholders No. 1/2025 (B.E. 2568)

Date: 4th Apr 2025

Subject: Invitation to attend the Annual Ordinary General Meeting of the shareholders No. 1/2025 (B.E. 2568)

To: Shareholders of CCL Label (Thai) Ltd.

Enclosure: 1. a copy of annual report for the year 2024
2. a copy of audited accounts comprising the balance sheet and the profit and loss statement as at 31 December 2024

Notice is hereby given that the CCL Label (Thai) Limited unanimously resolved to call The Shareholders Annual Ordinary General Meeting on 30th Apr 2025 at 10.00 a.m. at Wellgrow Industrial Estate Km.36 Bangna-Trad highway, 69/2 Moo 5, Bangsamark, Bangpakong, Chachoengsao 24130, Thailand to consider the matters according to the following agendas:

- 1st Agenda To consider and acknowledge operational result of the company for the year 2024 and the annual report in respect thereof prepared by the Board of Directors
- 2nd Agenda To consider and approve balance sheet and profit and loss statement for year ended 2024
- 3rd Agenda To Consider and approve the allocation of profits and payment of dividends
- 4th Agenda To consider and appoint the Auditor for the year end 2025
- 5th Agenda To consider other business (if any)

You are cordially invited to attend the meeting on the date time and place stated above.

If you wish to appoint a proxy to attend the meeting and vote on your behalf, please complete and sign the proxy form attached. Then submit such completed and signed proxy form to the chairman of the said meeting.

Respectfully yours,
CCL LABEL (THAI) LIMITED

Directors


Invitation to attend the Annual General Meeting of the Shareholders

No. 1/2025 (B.E. 2568)

Date April 4th 2025

Subject Invitation to attend the Annual General Meeting of the Shareholders No. 1/2025 (B.E. 2568)

To Shareholders of CCL INDUSTRIES (THAILAND) LTD.

Enclosure 1. A copy of annual report for the year 2024
2. A copy of Audited Account comprising the Balance sheet and the Profit and Loss Statement as at 31st December 2024

Notice is hereby given that the CCL INDUSTRIES (THAILAND) LTD. unanimously resolved to call The Shareholders Annual Ordinary General Meeting on the 25th April 2025 at 10.00 a.m. at Wellgrow Industrial Estate Km.36 Bangna-Trad Rd., No. 69/2 Moo.5 Bangsamark Bangpakong Chachoengsao Thailand to consider the matters according to the following agendas:

- 1st Agenda To consider and acknowledge operational result of the company for the year 2024 and the annual report in respect thereof prepared by the Board of Directors
- 2nd Agenda To consider and approve Balance Sheet Profit and Loss Statement for year ended 2024
- 3rd Agenda To consider and appoint the Auditor for the year end 2025 and to fix auditing fee
- 4th Agenda To consider other business (if any)

You are cordially invited to attend the meeting on the date time and place stated above.

If you wish to appoint a proxy to attend the meeting and vote on your behalf, please complete and sign proxy form attached and submit such completed and signed proxy form to the chairman of the said meeting.

Respectfully yours,

CCL INDUSTRIES (THAILAND) LTD



(Mr. Kittipong Kulratanasinsuk)
VP & MD CCL Label ASEAN

ข้อมูลธุรกิจ

www.datanews9.com

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN 1906-5426

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ

รับส่งประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240